

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2005

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 16 tháng 3 năm 2005, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Hồng Vinh, Chủ tịch Hội và đồng chí Phan Khắc Hải, Phó Tổng thư ký Hội báo cáo và nghe ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Thủ tướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau:

Chính phủ đánh giá cao vai trò, vị trí và kết quả hoạt động của giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam. Trong thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã có sự đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, đồng viên được giới báo chí trong cả nước tham gia ngày càng có hiệu quả việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phục vụ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo chí đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; đồng thời, tích cực phê phán, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 33/1998/CT-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo các cấp từng bước nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng hoạt động.

Trước đòi hỏi của tình hình mới, báo chí và Hội Nhà báo có vai trò, vị trí rất quan trọng. Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng cho hội viên về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; tham gia tích cực và có hiệu quả nhiệm vụ cổ vũ tinh thần thi đua yêu

nước, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực cơ hội, thù địch. Hội Nhà báo Việt Nam cần đa dạng hóa các hình thức thi đua, khen thưởng trong giới báo chí; đồng thời, có biện pháp thích hợp nhằm uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng, chấn chỉnh sự sa sút về phẩm chất đạo đức và trình độ yếu kém về nghiệp vụ của một bộ phận nhỏ nhà báo - hội viên.

Thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới", yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện thật tốt Chỉ thị số 33/1998/CT-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả".

Trước mắt, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam.

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí; về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác báo chí; về quy chế bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật nhà báo.v.v... Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề nghị Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban - Bộ - Hội trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.

Về những đề nghị cụ thể của Hội Nhà báo Việt Nam:

1 - Về biên chế đối với Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam:

Căn cứ quy mô tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo địa phương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền và theo quy định việc phân bổ chỉ tiêu biên chế làm nhiệm vụ chuyên trách cho Hội Nhà báo, bảo đảm số lượng và chất lượng để Hội hoạt động có hiệu quả.

2 - Về kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành phố:

Kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo nguyên tắc Hội Nhà báo cấp nào sẽ do ngân sách cấp đó đảm bảo. Đối với các tỉnh, thành phố có khó khăn về nguồn, do thu không đủ chi, kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Nhà báo được Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm của địa phương để Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội phê chuẩn. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn các Sở Tài chính và Hội Nhà báo các địa phương thực hiện việc này theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

Giao Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động báo chí chất lượng cao cho Hội Trung ương, trên cơ sở đó Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng đề án ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động báo chí chất lượng cao cho các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính hợp lý cho Hội, báo đảm bảo huy động được sự đóng góp tài chính hợp pháp, hợp lý của các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho Hội chủ động nguồn kinh phí hoạt động, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

3 - Về trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố và Liên chi hội, Chi hội trực thuộc:

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể về quỹ nhà, đất và khả năng hỗ trợ của ngân sách địa phương để bố trí nơi làm việc cho tương xứng với vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo ở địa phương. Không nhất thiết các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đều phải xây dựng trụ sở làm việc riêng.

Đối với các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Trung ương, việc bố trí nơi làm việc của các cơ quan này do lãnh đạo cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí căn cứ tình hình và khả năng thực tế để xem xét, quyết định.

4 - Đồng ý với đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam về việc xây dựng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Thông tin tư liệu của Hội. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thiện dự án theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc xây dựng dự án Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Thông tin tư liệu của Hội Nhà báo Việt Nam cần bảo đảm thiết thực, hợp lý, hiệu quả, trên cơ sở phối hợp, phát huy tốt các cơ sở đào tạo về báo chí hiện có.

5 - Về đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho lực lượng báo chí Việt Nam và công nhận các danh hiệu vinh dự cho nhà báo Việt Nam:

Hội Nhà báo Việt Nam sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình các cơ quan có thẩm quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, quyết định việc tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho lực lượng báo chí Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 55 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Việc công nhận các danh hiệu vinh dự cho nhà báo Việt Nam, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin làm tờ trình để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương,
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Hội Nhà báo Việt Nam,
- UBND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Người phát ngôn của Thủ tướng;
- Lưu : VX (05), VI.



Trần Quốc Toàn